

ด่วนที่สุด
ที่ มค ๐๐๑๘.๒/ว ๒๒ กว



ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
มค ๔๔๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม แจ้งให้อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านจำหน่ายสุรา ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ บ่อนตกกุง และสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งให้สั่งการชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการดังกล่าว ให้เข้มงวดการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. พบว่าสถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายปิดให้บริการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีลักษณะผู้เข้าใช้บริการเป็นกลุ่มก้อนและจำนวนมาก เช่น ร้านหมูกระทะ ร้านบุฟเฟต์ ร้านนวดสปา ร้านกาแฟ ฯลฯ ยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด อย่างเต็มขีดความสามารถ คือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีที่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าใช้บริการ และลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงให้อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอ ออกตรวจตราแนะนำสถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายต้องปิดให้บริการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีลักษณะผู้เข้าใช้บริการเป็นกลุ่มก้อนและจำนวนมาก เช่น ร้านหมูกระทะ ร้านบุฟเฟต์ ร้านนวดสปา ร้านกาแฟ ฯลฯ ให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข "D-M-H-T-T" ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T : Thai Cha na ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ **โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องดำเนินการโดยเคร่งครัด อย่างเต็มขีดความสามารถ** และหากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้ทำหนังสือตักเตือน ลงนามโดยนายอำเภอท้องที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (ศปก.อ.) และเจ้าพนักงานควบคุมโรค เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข หากยังไม่มีการปรับปรุง แก้ไข / ใ้รายงาน ...

ให้รายงานจังหวัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

๒. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการสถานบริการ และสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้กำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยออกตรวจตราเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ที่ทำการปกครองจังหวัด
(กลุ่มงานความมั่นคง)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๓๒๓
มือถือ ๐๖ ๓๕๐๔ ๑๖๔๒